

# คนไทยเห็นด้วย

## เลิกออกกฎหมายเอื้อประโยชน์นายทุน ชีวิตคนต้องมีความกว่ากำไรของนักธุรกิจขายเหล้า

คนทั่วไปอาจยังไม่ทราบว่า ในขณะที่หลายหน่วยงานพยายามสร้างสังคมปลอดเหล้าหรือสร้างวินัยการดื่มที่เหมาะสม แต่สำหรับฝั่งกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเมาก็กำลังพยายามแก้กฎหมายหรือนโยบายของประเทศให้เอื้อต่อธุรกิจของตนเองมากขึ้น หากกฎหมายหย่อนยานลง เอื้ออวยให้ขายเหล้าเบียร์ได้ง่ายขึ้น เขาก็ได้ดีขึ้น กำไรก็มากตามมา โดยไม่ได้สนใจถึงผลกระทบต่อสังคมและสุขภาพคนไทย

ศวส. จึงได้เริ่มโครงการสำรวจแรงจูงใจด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มธุรกิจแก้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็พบข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย

### คนไทยเห็นด้วย ‘ห้ามแก้ไขกฎหมายเอื้อนายทุน’

ประชาชนร้อยละ 40 ติดตามข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทุกวัน/เกือบทุกวัน เห็นว่าการดื่มสุรา มีโทษต่อสังคมมากกว่าประโยชน์ และต้องการให้รัฐบาล หน่วยงานรัฐ ป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนสังคมส่วนรวมมากกว่ารักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทสุรา

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการนำภาพการดื่มสุรา เครื่องหมายทางการค้า ภาพขวด และอื่นๆ มาแสดงถือว่าเป็นการสื่อสารทางการตลาด ชักชวนดื่ม เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการค้าของบริษัทน้ำเมา โดยความพยายามของกลุ่มคน องค์กรและบริษัทให้แก้ไขกฎหมายเพื่อปกป้องประโยชน์ทางการค้าของพวกเขา มากกว่าต้องการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเห็นว่าไม่ควรแก้ไขกฎหมาย/ยกเลิกการควบคุมภาพการดื่มสุราและภาพขวดที่มีชื่อและเครื่องหมายการค้าสุรา ซึ่งบริษัทน้ำเมากำลังใช้ประชาชนทั่วไปเป็นเครื่องมือปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ศสช. และหน่วยงานรัฐ ให้เข้มงวด กวดขัน ควบคุมการโฆษณาการค้าการตลาด การขายสุราทุกชนิด ให้เป็นของขวัญปีใหม่ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

### เสียงสังคม ถ้าจะแก้ ก.ม. คนน้ำเมา



**80.5%** ห่วงเด็ก เยาวชน เป็นนักดื่มหน้าใหม่



**65.5%** คุกคามทางเพศ เด็ก สตรี จะเพิ่ม



**83.7%** รัฐบาล ศสช. ควรเข้มงวดธุรกิจเหล้าเบียร์ เป็นของขวัญปีใหม่เด็กและเยาวชน



**80.6%** บอกรจะเกิดผลเสียต่อสังคมมากกว่าถ้าแก้กฎหมายคนเหล้า เบียร์



### วอนธุรกิจท่องเที่ยวเข้าใจ

#### ‘ชีวิต/สุขภาพคน สำคัญกว่ากำไร’

ประชาชนเห็นว่าถ้ายกเลิกการควบคุมช่วงเวลาขายสุรา จะมีส่วนเสียต่อสังคมโดยรวมมาก ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง การคุกคามล่วงลามทางเพศ และการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ อาจเพิ่มขึ้น

แม้ธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบ รวมถึงอาชีพสาวเชียร์เบียร์ที่จะได้รับความเดือดร้อน แต่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการควบคุมการขายสุรา การห้ามขายด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ ห้ามไม่ให้มีการเร่ขาย ไม่ให้มีการลดราคา ห้ามไม่ให้มีการเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดงหรือการชิงโชคหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ห้ามไม่ให้มีการแจก แถม ห้ามไม่ให้มีการส่งเสริมการขายสุราในสถานบริการ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชนด้านอื่น ๆ มากกว่าผลประโยชน์ทางการค้าของบริษัทเพียงอย่างเดียว

ส่วนใหญ่กังวลต่อบริษัทน้ำเมาที่จะหยิบบ่อนผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแก้ไขกฎหมาย เอื้อประโยชน์นายทุนน้ำเมา โดยส่วนใหญ่เชื่อมั่นต่อการทำงานของคณะกรรมการในการพิจารณากฎหมายควบคุมการขายสุรา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสังคมโดยรวม